

ชื่อโครงการ	ศึกษาการดำเนินธุรกิจค้าปลีกลูกชิ้นทอด
ชื่อผู้ศึกษา	(1) นายกฤษณพงศ์ ธานี (2) นางสาวเบญจวรรณ นามบุญศรี (3) นางสาวอัญชริกา สรวงศิริ (4) นางสาวทรงสุดา สักหารภพ
ครูที่ปรึกษา	(1) นางสุรีย์ เทพมา (2) นางสาวนงเยาว์ จันทร์อ่อน (3) นางสาวปวีณา พาชอบ
ปีการศึกษา	2553

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาต้นทุนการผลิตลูกชิ้นทอด (2) ศึกษาผลการดำเนินธุรกิจค้าปลีกลูกชิ้นทอด (3) ศึกษาการวางระบบบัญชี การจัดทำงบการเงิน และผังทางเดินบัญชี (4) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ทำโครงการ

ประชากรที่ศึกษา คือ รายการค้าการการดำเนินธุรกิจทั้งสิ้น 127 รายการ ผู้ทำโครงการจำนวน 4 คนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาปรากฏว่า 1) ต้นทุนการผลิตของธุรกิจค้าปลีกลูกชิ้นทอดส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปรที่สำคัญคือ ต้นทุนซื้อลูกชิ้นไก่ ลูกชิ้นเนื้อ ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นปลา และฮ็อทด็อก ธุรกิจมีต้นทุนการผลิตลูกชิ้นไก่ทอดไม้ละ 2.26 บาท ลูกชิ้นหมูทอดไม้ละ 2.94 บาท ลูกชิ้นเนื้อทอดไม้ละ 2.15 บาท ลูกชิ้นปลาทอดไม้ละ 2.37 บาท และฮ็อทด็อกทอดไม้ละ 2.39 บาท 2) ผลการดำเนินธุรกิจมียอดขายทั้งสิ้น 6,310 บาท กำไรสุทธิ 569.35 บาท ผู้เป็นหุ้นส่วนจำนวน 4 คนมีกำไรสุทธิคนละ 569.35 บาท 3) ระบบบัญชีของธุรกิจมีบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 21 บัญชี บัญชีแยกประเภทที่มีรายการค้าผ่านมากได้แก่ บัญชีแยกประเภทเงินสด บัญชีแยกประเภทซื้อ และบัญชีแยกประเภทขาย ผังทางเดินบัญชีเริ่มจาก สมุทราลัยวันทั่วไป ผ่านบัญชีแยกประเภท 5 หมวดได้แก่ หมวดสินทรัพย์ หมวดหนี้สิน หมวดทุน หมวดรายได้ และหมวดค่าใช้จ่าย ท่างบททดลอง ปิดบัญชี งบการเงินประกอบด้วย งบเงินทุน กำไรขาดทุน และงบดุล 4) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ทำโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่สำคัญที่สุดผู้ทำโครงการมีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล มีความใฝ่รู้

คำสำคัญ: ธุรกิจค้าปลีกลูกชิ้นทอด, ลูกชิ้น

## คำนำ

รายงานโครงการเรื่อง การดำเนินธุรกิจค้าปลีกลูกชิ้นทอด โดยเริ่มดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ได้แบ่งเนื้อหาการนำเสนอเป็น 5 บท ประกอบด้วยบทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีการดำเนินการศึกษา บทที่ 4 ผลการศึกษา บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการทำโครงการ

หวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ศึกษาโครงการและผู้สนใจที่จะใช้ในการศึกษาค้นคว้าปรับใช้ในการประกอบอาชีพและการทำโครงการในโอกาสต่อไป

นายกฤษฎพงศ์ ธานี

นางสาวเบญจวรรณ นามบุญศรี

นางสาวอัญชริกา สรวงศิริ

นางสาวทรงสุดา สักหารภพ

กุมภาพันธ์ 2554

## กิตติกรรมประกาศ

รายงาน โครงเรื่อง ศึกษาการดำเนินธุรกิจค้าปลีกถูกขึ้นทอด ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดี ด้วยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารสถานศึกษา ได้รับคำปรึกษาชี้แนะจากครูที่ปรึกษาโครงการ ครูประจำวิชา หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ และงานวิจัยของสถานศึกษา ผู้ศึกษาขอกราบ ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณเพื่อน พี่ น้อง สมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หน่วยอุปถัมภ์ราชธานี ทุกคนที่ช่วยอุดหนุน ซื่อสัตย์ของกิจการมาอย่างต่อเนื่อง

คุณค่าที่พึงเกิดขึ้นจากงานวิจัยครั้งนี้ ขอมอบแด่บิดา มารดา ผู้บังเกิดเกล้าที่เป็นกำลังใจ และช่วยส่งเสริมสนับสนุนผู้ศึกษาตลอดมา

นายกฤษณพงษ์ ธานี

นางสาวเบญจวรรณ นามบุญศรี

นางสาวอัญชริกา สรวงศิริ

นางสาวทรงสุดา สักหารภพ